



ชื่อผลิตภัณฑ์ “โครงการเงินฝากรักษาทรีพร้อมกิจกรรมรับทุนฮัจย์”	
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
ชื่อผลิตภัณฑ์	“โครงการเงินฝากรักษาทรีพร้อมกิจกรรมรับทุนฮัจย์”
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากรักษาทรี (SAV 2101)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> กลุ่มลูกค้าเงินฝากรักษาทรีรายเดิม กลุ่มลูกค้าโครงการ เงินฝากรักษาทรีเพื่อประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (SAV 2102) (รหัสโครงการ 8021) ซึ่งโครงการครบกำหนดแล้ว กลุ่มลูกค้าผู้ฝากรายใหม่ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ชาวไทยมุสลิม บุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ด้อยโอกาสที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ มัสยิด องค์กร มูลนิธิ สถาบันการเงิน และนิติบุคคล
การเปิดบัญชีเงินฝากและการรับฝากเงิน	<ol style="list-style-type: none"> ใช้สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากรักษาทรี (41-012) สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ส่วนราชการ มัสยิด องค์กร มูลนิธิ สถาบันการเงิน สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ทั้ง 2 เดือนไซ “เจ้าของคนเดียว” และ “เจ้าของบัญชีร่วมกัน” <ol style="list-style-type: none"> ลูกค้ารายเดิม ฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากรักษาทรี (SAV 2101) ลูกค้ารายเดิมที่ฝากในบัญชีเงินฝากรักษาทรีเพื่อประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (SAV 2102) (รหัสโครงการ 8021) ลูกค้ารายใหม่ เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ส่วนราชการ มัสยิด องค์กร มูลนิธิ สถาบันการเงิน เป็นต้น จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรี (SAV 2101) ในการเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรี ต้องฝากเงินครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท ส่วนการฝากเงินครั้งต่อ ๆ ไป ไม่จำกัดจำนวนเงิน สำหรับเงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการรับฝากเงินอื่นๆ ให้สาขาถือปฏิบัติ ตามคู่มือปฏิบัติงานด้านเงินฝาก ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝาก และการรับฝากเงิน สามารถใช้เป็นบัญชีรับโอนผลตอบแทนสำหรับเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป และทำรายการทางการเงินต่าง ๆ ผ่านบัญชีเงินฝากรักษาทรีได้ และสามารถใช้เป็นบัญชีผูกบัตร ATM และ BAAC Mobile ได้
ผลตอบแทน	<ol style="list-style-type: none"> ธนาคารไม่กำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับเงินฝากรักษาทรี ธนาคารกำหนดทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของยอดเงินฝากรักษาทรี ถัวเฉลี่ยทุกสิ้นเดือน โดยจัดสรรเป็นทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่เกินมูลค่าทุนรวมในแต่ละรอบดำเนินการ และมูลค่าต่อทุนไม่เกิน 270,000 บาท การคำนวณทุนเดินทาง ระบบจะคำนวณผลตอบแทนเงินฝากรักษาทรี สำหรับเป็นทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของยอดเงินฝากรักษาทรีคงเหลือถัวเฉลี่ย เป็นรายเดือน สะสมทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปี จนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป และทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ระบบจะบันทึกบัญชีให้สาขาโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ	<p>ธนาคารจะจัดทำบัตรคูปองเพื่อร่วมกิจกรรมมอบทุนเดินทางไปให้แก่ผู้ฝากเงินฝากรักษาทรี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากรักษาทรี ทุกๆ 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน ในรอบดำเนินการ ธนาคารจะจัดทำคูปองให้จำนวน 1 ฉบับ ฝากต่อเนื่อง 6 เดือน ธนาคารจะจัดทำคูปองให้ จำนวน 2 ฉบับ (เพิ่มอีก 1 ฉบับ) ระยะเวลาฝาก 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป



ชื่อผลิตภัณฑ์ “โครงการเงินฝากรักษาทรัพย์ร่วมกิจกรรมรับทุนฮัจย์”

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
	<p>3. มียอดเงินฝาก ขั้นต่ำ 2,000 บาท ณ วันสิ้นสุดรอบดำเนินการ (31 มีนาคมปีถัดไป) โดยธนาคารจะเป็นผู้จัดทำบัตรคู่มือในเดือนเมษายนของทุกปีในส่วนกลาง และจัดกิจกรรมมอบทุนเดินทางระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดกลุ่มบัตรคู่มือรางวัลเพื่อความเหมาะสม</p> <p>4. เงินฝากรักษาทรัพย์ที่ได้รับผลตอบแทนพิเศษ ธนาคารจะไม่จัดทำบัตรคู่มือร่วมกิจกรรมมอบทุนเดินทางให้</p>
เงื่อนไขสิทธิในการรับทุนเดินทาง	<p>1. ในกรณีที่ธนาคารจับบัตรคู่มือของลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมรับทุนเดินทางฯ ได้มากกว่า 1 สิทธิ ก็ให้มีสิทธิรับทุนเดินทางฯ ที่จับได้นั้นทุกสิทธิ</p> <p>2. ผู้ได้รับทุนเดินทางฯ จะต้องนำบัตรประชาชนและสมุดคู่มือบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์ มาแสดงเจตนาในการรับทุนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเดินทางฯ ทั้งนี้หากไม่มาแสดงเจตนาภายใน 90 วัน ถือว่าสละสิทธิ</p> <p>3. ผู้ได้รับทุนเดินทางฯ <u>ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง</u> แต่สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือผู้สืบสันดาน ตามกฎหมายได้ และต้องไม่มีผลตอบแทนในการโอนสิทธิ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย 2. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม 3. บิดา มารดา 4. พี่น้องร่วมบิดา และมารดาเดียวกัน 5. พี่น้องร่วมแต่ บิดาหรือมารดาเดียวกัน 6. ปู่ ย่า ตา ยาย 7. พี่ หรือน้อง ของบิดา 8. พี่ หรือน้อง ของมารดา 9. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและหลักศาสนา ของบุตร ตามข้อ 2 10. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และหลักศาสนา ของพี่หรือน้อง ตามข้อ 4 และข้อ 5 <p>4. สำหรับการรับทุนเดินทางของผู้ฝากที่ร่วมกิจกรรมที่เป็นนิติบุคคล ผู้มารับทุนเดินทางต้องมีหนังสือมอบหมายรับทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และรายงานการประชุมมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรับทุนเดินทางมาแสดง</p>
เงื่อนไขของผู้ได้รับทุนเดินทาง	<p>1. การปิดบัญชี ณ วันที่ประกาศรายชื่อจะไม่มีสิทธิได้รับทุนเดินทาง</p> <p>2. กรณีผู้ได้รับทุนเดินทางฯ แจ้งสิทธิการเดินทางแล้วไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุอื่น เช่น มีข้อห้าม (Blacklist) หรือ ป่วย หากธนาคารได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับทุนเดินทางฯ บางส่วนแล้ว เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าทำวีซ่า ค่าจองเที่ยวบิน ค่าจองที่พัก ฯลฯ ส่วนเหลือจากการดำเนินการยังคงเป็นสิทธิของผู้ได้รับทุนเดินทางฯ หากเจ้าของสิทธิไม่มีความสามารถในการเดินทางได้อย่างถาวร ให้โอนสิทธิไปยังทายาทได้ และต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนต่างที่เกิดขึ้นเอง หากธนาคารจ่ายค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการไปทั้งหมดแล้ว ผู้ได้รับทุนเดินทางฯ ก็หมดสิทธิในทุนเดินทางนั้น</p> <p>3. กรณีเสียชีวิต สิทธิทุนเดินทางฯ ที่ได้รับจะตกทอดไปยังทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก หากธนาคารได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับทุนเดินทางฯ บางส่วนแล้ว ส่วนเหลือจากการดำเนินการยังคงเป็นสิทธิของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก และหากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกประสงค์ที่จะเดินทางต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนต่างที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการเอง</p> <p>4. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม สำหรับผู้ได้รับทุนเดินทางฯ หรือผู้รับโอนสิทธิที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์หรืออุมเราะห์ติดต่อกัน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มขึ้น ให้เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนเดินทางฯ หรือผู้รับโอนสิทธิ (สำหรับปี 2561 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท)</p> <p>5. กรณีอื่นๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด</p>



ชื่อผลิตภัณฑ์ “โครงการเงินฝากรักษาทรีพาร์ทร่วมกิจกรรมรับทุนฮัจย์”

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
เงื่อนไขของทุนเดินทาง	<ol style="list-style-type: none">ธนาคารจะรับภาระเป็นผู้เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของทุนเดินทาง แทนผู้ได้รับทุนเดินทางฯ ทุกราย ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้พึงประเมิน (มูลค่าของทุนเดินทาง) จำนวนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ธนาคารขอสงวนสิทธิเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้รับทุนเดินทางฯธนาคารจะไม่จ่ายทุนเดินทางเป็นเงินสด แต่ธนาคารจะมอบทุนเดินทางเป็นค่าใช้จ่ายในการไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก ค่าเครื่องบิน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าขอวีซ่า (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าส่วนเพิ่ม จากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์หรืออุมเราะห์ ตั้งแต่ครั้งที่ 2) และมูลค่าของทุนเดินทางจะจัดสรรทุนเดินทาง เป็นรอบ ๆ ตามที่ธนาคารกำหนดการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ธนาคารจะดำเนินการให้ผู้ได้รับทุนเดินทางฯ ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามกรอบระยะเวลาที่กรมการปกครองกำหนด หรือไม่เกิน 1 ปีหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเดินทางฯ เพื่อความสะดวกของผู้ได้รับทุนเดินทางฯ จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมของร่างกายในการไปประกอบพิธี
ค่าธรรมเนียม	ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ไม่เกิน 500 บาท และขาดการติดต่อกับธนาคารตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ธนาคารหักค่าธรรมเนียม 20 บาท/บัญชี/เดือน
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	<ol style="list-style-type: none">สาขาของ ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวันศูนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการwww.baac.or.th